

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH
V/v đơn đốc hoàn thành chỉ tiêu
thành lập mới doanh nghiệp năm
2021.

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021,

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021; các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện, tiếp tục ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các chỉ tiêu mà hội đồng nhân dân huyện đều cơ bản đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn trong 9 tháng đạt kết quả thấp (có 49 Doanh nghiệp thành lập mới, tỷ lệ 49% so với kế hoạch huyện giao), trong đó có 3 xã vượt chỉ tiêu, cá biệt có 17 xã chưa thành lập doanh nghiệp mới nào.

(Có biểu tiến độ thành lập DN mới kèm theo)

Để hoàn thành các chỉ tiêu hội đồng nhân dân đã Quyết nghị và phấn đấu về đích huyện NTM năm 2021; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có những biện pháp, giải pháp phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp đã giao. Kết quả thực hiện là một trong những chỉ tiêu đánh giá cuối năm của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/cáo);
- Phòng Nội vụ (theo dõi t/h);
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Huy Dũng

